



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp  
**Tuần Báo Phát Triển Điện Năng**

Điện thư: [bientap.tbptdn@gmail.com](mailto:bientap.tbptdn@gmail.com) Web: [WWW.VOVINET.ORG](http://WWW.VOVINET.ORG)

*Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp*

Số 1503 28 tháng 4 năm 2024

*Chuyển Biến*

*Chuyển biến vô cùng pháp pháp thanh  
Thực hành tiến hoá rõ đành rành  
Chơn hồn thanh nhẹ hưởng về thanh  
Nguyên lý Trời ban chẳng ghét ganh*

*Lương Sĩ Hằng*

---

**Mục Bé Tám 1998**

---

*Thưa các bạn,*

*Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải toả uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.*

*Kính bái,  
Bé Tám*

**Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:**

- 1) Tuệ giác phát sáng từ đâu ?
- 2) Muốn trung thành và chung thủy với đạo pháp thì phải làm sao ?
- 3) Muốn làm một thiện nhân thì phải làm sao ?
- 5) Tái lập quân bình bằng cách nào ?
- 6) Tại sao làm người có cuộc sống đầy đủ vật chất lại tạo tham dâm nhiều hơn người thiếu thốn ?
- 7) Tại sao ở thế gian lẽ bái và buôn bán đều có mùa ?

**1) Monaco, 30/01/98 2 :40 AM**

**Hỏi : Tuệ giác phát sáng từ đâu ?**

Đáp : Thừa tuệ giác phát sáng từ chính giữa trước trán, nhắm mắt có thể nhìn xa hiểu rộng, không khác gì người đi săn ban đêm mang đèn nơi đó

**Kệ :**

*Tu lâu chẳng có lần mò tiến  
Thức giác minh tâm chẳng có phiền  
Thấy rõ mọi điều trong thức giác  
Bình minh sáng tỏa chẳng lo phiền*

**2) Monaco, 31/01/98 2 :35 AM**

**Hỏi : Muốn trung thành và chung thủy với đạo pháp thì phải làm sao ?**

Đáp : Thừa muốn trung thành và chung thủy với đạo pháp thì phải thường xuyên thực hành pháp môn, không khác gì người đòi được Trời ban cơm gạo ăn sống hằng ngày. Đạo không khác gì buổi cơm tinh thần cần thiết cho cuộc sống, giữ lấy nó mà sống đến hơi thở cuối cùng, phục vụ tâm lẫn thân trong chu trình tiến hóa

**Kệ :**

*Thâm sâu cũng phải tâm thân hòa  
Thực hiện tâm linh sống thiết tha  
Đòi là kích động trong tạm cảnh  
Tâm vui tự độ sống chan hòa*

**3) Monaco, 01/02/98 5 :55 AM**

**Hỏi : Muốn làm một thiện nhân thì phải làm sao ?**

Đáp : Thừa muốn làm một thiện nhân thì phải hòa tan trong khổ và thấu triệt sự khổ của người đau khổ

**Kệ :**

*Vui trong thấu triệt tự phân tâm  
Ý nghĩa tràn đầy lý diệu thâm  
Giúp đỡ tâm lành tâm tận độ  
Tự mình thức giác cứu tha nhân*

**4) Monaco, 02/02/98 12 :45AM**

**Hỏi : Muốn giữ nghiêm luật tu thiền thì phải làm sao ?**

Đáp : Thừa muốn giữ nghiêm luật tu hành, thì phải thực thi những điều cần thiết cho tâm lẫn thân, và không thực thi những điều không cần thiết, tức là có hại cho tâm lẫn thân

**Kệ :**

*Dựng xây là chuyện tối cần tiến  
Giải bỏ trần tâm chẳng tạo phiền  
Thức giác chính mình tâm tự đạt  
Cần tu cần tiến chẳng lo phiền*

**5) Monaco, 03/02/98 3 :45 AM**

**Hỏi : Tái lập quân bình bằng cách nào ?**

Đáp : Thừa tái lập quân bình như lúc sơ sanh, thì phải hành pháp khứ trước lưu thanh, quân bình sẽ tái lập, không tham không muốn như xưa, tiến hẳn vào không giới mà sống cùng Trời Phật

**Kệ :**

*Rộng lòng khai triển giải tâm mê  
Trí tuệ phân minh hướng lộn về  
Thiên quốc sáng ngời trong chuyên thức  
Bình tâm thanh tịnh giải phần mê*

**6) Monaco, 04/02/98 4 :15 AM**

**Hỏi : Tại sao làm người có cuộc sống đầy đủ vật chất lại tạo tham dâm nhiều hơn người thiếu thốn ?**

Đáp : Thừa vật chất đầy đủ lại tham sống sợ chết, ám no tạo dục, hướng về thân xác nhiều hơn, lần lần vắng mất tâm linh, tưởng mình là tài giỏi, rất dễ lầm sai trong lúc hành sự

**Kệ :**

*Tiền tài danh vọng tạo làm mê  
Thực chất tiêu tan lại khó về  
Thiên giới tình Trời quên biến mất  
Độc tài khó chịu khổ muôn bề*

**7) Monaco, 05/02/98 7 :45 AM**

**Hỏi : Tại sao ở thế gian lễ bái và buôn bán đều có mùa ?**

Đáp : Ở thế gian lễ bái và buôn bán đều có mùa, thuận với Trời đất, theo chiều phát triển của mỗi thanh khí khác nhau

**Kệ :**

*Vui hành tiến hóa thuận chiều sâu  
Lễ bái cầu xin rõ nhiệm màu  
Ban phước do Trời chung dẫn tiến  
Hòa bình chung hợp tự về mau*

*Cuộc Sống*

*Giáng lâm mang xác làm người  
Học tham học dục học cười dỏ hay  
Xa xưa cho đến ngày nay  
Lúc nào cũng có đổi thay thế tình  
Đi đi lại lại một mình  
Có sanh có diệt có tình giả chơn  
Gắn liền kích động keo sơn  
Cuối cùng cũng phải đổi thay thế tình  
Biết mình biết họ biết tâm linh  
Hành trình tự tiến hợp trình trời ban  
Thiên cơ biến chuyển bạc bàn  
Tự mình thức giác là đàng tự tu  
Cộng đồng nhơn loại dự trừ  
Cảm minh thiên địa an du phân hồn  
Vạn linh phát triển sanh tồn  
Mỗi năm mỗi khác giữ hồn lo tu  
Luân lưu cơ tạng mê mù  
Tìm gan phế thận giao du thế tình  
Sống cùng nguyên khí cảm minh  
Tình người tạm bợ hành trình trời ban  
Tham dục vất vả khó an  
Sanh trụ hoại diệt bước sang đạo đời  
Tranh nhau giết chóc nơi nơi  
Tan xương nát thịt có trời chứng tâm  
Đẻ ra nguyên lý diệu thâm  
Đời nay sống tạm âm thầm ăn năn  
Biết mình tạo tội giao tăng  
Phân cao phân thấp phân cần tự tu  
Biết mình khờ dại còn ngu  
Buồn vui khó tiến khó tu về trời  
Bằng lòng buông bỏ hợp thời  
Trí tâm bất ổn khó rời tham sân*

Cộng đồng nguyên lý xét phân  
Tân niên vẫn đến nghĩa ân tràn đầy  
Thế gian đủ cảnh đủ thầy  
Dạy cho hiểu đạo vui vầy cảm giao  
Thực hành từ thấp tới cao  
Chạy theo tiền bạc rêu rao đủ điều  
Lòng tham muốn có thật nhiều  
Tiền tình duyên nghiệp tạo điều không hay  
Tranh nhau phá hoại hàng ngày  
Trăng sao ban chiếu vui say tình đời  
Thật tâm tu tiến sáng ngời  
Trời ban rõ rệt hợp thời thặng hoa  
Biết mình hiểu họ chung nhà  
Tự tu tự giải tự hòa tiến lên  
Cần khôn vũ trụ bề trên  
Độ tha không dứt đạt nền cảm thông  
Sống hành luật lệ hóa công  
Tự tu tự tiến một lòng hành thông  
Đời là tạm cảnh hóa công  
Sanh sanh hóa hóa một lòng tự tu  
Bằng lòng nhịn nhục khờ ngu  
Tự mình buông bỏ an du phần hồn  
Vượt qua nguyên lý sanh tồn  
Về nơi thanh tịnh giữ hồn lo tu  
Cần khôn vũ trụ dự trừ  
Cứu người thức giác tự tu tự hòa  
Thực hành nguyên lý gần xa  
Bình tâm xây dựng tự hòa tiến lên  
Hào quang sáng tỏa đạt nền  
Tu tâm sửa tánh vững bền tự tu  
Thực hành nguyên lý người ngu  
Không mê không chấp tự tu tự hòa./.

**Lương Sĩ Hằng**

## DU THUYỀN ỔN ĐỊNH

Florida 12- 01- 1995 (tiếp theo và hết))

Mỗi mỗi ở thế gian đều có nghiệp lực lôi cuốn trong định luật hóa hóa sanh sanh. Không có người nào tránh khỏi được; tu để hiểu tu để thức, chớ không phải tu mà không hiểu mà không thức, rồi ca tụng ông Phật, có ích gì đâu? Ông Phật đâu có cần mình ca tụng! Ông Phật là người giải nghiệp, nhập Niết Bàn là cõi vô sanh bất tử. Rồi nhiều người mua hoa quả cúng ông Phật, thấp nhang đốt cho ông Phật, càng ngày càng ô nhiễm ông Phật thêm, đâu có làm được cái gì! Chiêm ngưỡng cái hành động của Ngài và tự thức tâm tự sửa, thì chúng ta ông Phật ở trong này nó thức tâm, nó không có tham lam nữa, không có giận hờn nữa. Thì lúc đó các bạn mới thấy là sung sướng, chính Phật đã độ chúng ta. Độ là độ cách nào? Ngài tu như vậy Ngài mới thành công, chúng ta phải bắt chước tu như vậy chúng ta mới thành công. Chớ không phải Ngài vô nhà băng lấy tiền đưa cho chúng ta xài! Cái đó là ăn cướp; nó không gạt người ta làm gì nó có tiền mà nó cho bạn, thấy không? Còn ông Phật không có, ông không có tiền, không có bạc, ông sửa tâm sửa tánh, rồi mình bắt chước cái đó mình sửa thì mình tiến.

Càng ngày càng thức tâm, thấy sự sai lầm của chính mình. Khi mà thấy sự sai lầm của chính mình, thì chính cả thế giới, chính mình là sai chẳng có ai sai! Bằng lòng học hỏi để tiến hóa thì ngày ngày nó thay đổi, và nó văn minh lên, càng ngày càng thanh nhẹ. Luồng điện từ trong gan độn lên khối óc, không còn bị giam hãm trong gan bực bội nữa. Lên khối óc sáng lạng và học hỏi tới vô cùng, đó là phần hồn được tiến hóa rồi.

Cho nên các bạn Vô Vi khi mà vừa ngồi nhắm mắt là thấy rút ngay trung tim bộ đầu, đó là liên hệ với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, liên hệ với luồng điện cái của vũ trụ, thì các bạn không có sợ sanh tử luân hồi nữa. Cố gắng tu đi, nhịn nhục, để buông bỏ tất cả những cái tập quán xấu tại thế gian.

Cần hành trong sự cần thiết và không làm những chuyện không cần thiết nữa. Nay chút mai chút nó sẽ biến thành một tập quán tốt mới ảnh hưởng người kế tiếp được. Chính mình sửa tu, chính mình khai sáng mình. Trời đã ban cho chúng ta một tiểu thiên địa, mà nếu không khai sáng, thì không biến thành một cái xá vệ quốc an nhiên tự tại được. Trên mặt đất các bạn thấy: trong một quốc gia có mảnh đất, nhưng mà không chịu khai thác người dân thì cái dân trí không có, làm sao xây dựng được một cơ sở tốt? Kinh tế quân sự cũng là nằm trong cái óc con người mà thôi. Mà khai sáng cái óc con người rồi, cộng đồng mới phát triển cho chung. Tất cả những gì ở thế gian này gọi là văn minh máy móc, cũng do óc con người hình thành, do khối óc con người tạo ra, nay chút mai chút.

Viên thuốc các bạn uống cũng nghiên cứu cả trăm năm mới cho các bạn uống. Thì những cái gì dụng cụ các bạn đang dùng tôi tân bây giờ cũng cả trăm năm mới hình thành. Nay chút mai chút người ta mới hình thành, đưa ra thị trường bán cho chúng ta xài, chúng ta mới cảm thức khối óc

con người là vô cùng. Người tu Vô Vi hướng về điển tức là xây dựng cho khối óc và khối thân kinh toàn thân được phát sáng, chứ không phải lệ thuộc bởi những chuyện mê tín dị đoan, nói được mà chúng ta không hiểu được, không rõ được. Nói "ông tiên", thì ông tiên ở cõi ông tiên, mà chúng ta đi lên đâu có được! Còn chúng ta thực hành, ông tiên có muốn gặp thì gặp, ông Phật có muốn gặp thì gặp, chứ chúng ta cũng không cần ông làm gì. Ông đã độ chúng ta rồi, chính ông là con người cực khổ ông mới chịu tu mới tiến, ngày nay chúng ta đang khổ chúng ta phải tu tiến. Mang xác làm người ai ai cũng khổ, không ai sướng hơn ai hết, mới thấy cái luật công bằng của ông Trời đã ban bố khi chúng ta giáng lâm xuống thế gian. Chỉ có học hỏi thôi; khổ tiến, khổ tiến, khổ tiến, như vậy!

Cho nên con nhà giàu, nhiều khi phải lượm tàn thuốc hút, tại vì nó chưa khổ; nó sướng từ nhỏ tới lớn nó đâu có biết! Sai một ly đi một dặm, bị đời gạt một cái là hết tiền, là phải lượm tàn thuốc hút là vậy. Ở đời này có; chính tôi đã thấy và chứng minh rõ ràng những cái cảnh đó. Chúng ta khổ thì chúng ta đâu có tham lam. Khổ mà được Pháp tu không tham lam cứ giữ điều độ, mình lúc nào cũng khổ không tiền không bạc là vui, không có lâm nạn. Tiền bạc nhiều là mục tiêu cho người khác tấn công mà thôi; người nghèo đâu có ai tấn công, chỉ họ giúp đỡ hỗ trợ mà thôi.

Thì hôm nay các bạn cố gắng thiền trong thanh tịnh, và nhận thức những gì tôi đã trình bày cho các bạn. Chính tôi đã hành và phát triển, tôi mong các bạn phải hành và phát triển, để tránh những sự lợi dụng từ đây trở về tới 2000 năm, nhiều ma quỷ xuất hiện, nói chuyện đạo rất hay nhưng mà hạnh đức không có.

Thành thật cảm ơn các bạn.

---

## ĐỀ TÀI SUY GẪM

---

### *Làm sao để liên hệ và thương yêu Thượng Đế*

**Bạn đạo:** *Làm sao ta có thể tạo được sự liên hệ và tình thương yêu đối với Thượng Đế? Có phải thương yêu chính bản thân mình và thương yêu muôn loài vạn vật một cách chân thành là đã thương yêu Thượng Đế, hay không?*

**Đức Thầy:** Thiếu thanh tịnh, đừng nói chuyện thương yêu. Cho nên, phải cần cái Pháp để đạt tới thanh tịnh, rồi mới biết thương yêu muôn loài vạn vật. Khi mình thanh tịnh, mình thấy nguyên lý của muôn loài vạn vật là một, đang tiến hóa sau sự kích động và phản động, chứ không ai thua ai; không ai mất cơ hội hết; có cơ hội luôn luôn! Cũng như chúng ta: mặt trời chiếu chúng ta luôn luôn; mà có người nhận được và có người không nhận được; người thích mặt trời và người không thích mặt trời, vì người đó không có kiên nhẫn, thanh tịnh, để phân tách mặt trời đem lại sự hữu ích gì cho chính họ? Cho nên, khi mà phân tách được, hiểu được, thì chúng ta thích mặt trời hơn, thay vì ở trong bóng tối.

*TV Hai Không, Khóa 1 (9/1/1995)*

THƯ TỪ LAI VẮNG

h. F. 25/8/1996  
Chính gửi Bố' cũng gia quyến:

Ban đạo hải ngoại thân tr

Bố' kính nhớ:

Chiều buồn Con viết thư cho bố'. Cháu mong  
Bố' ban đạo hiền cho Con: . Cháu biết  
Cánh cuộc sống của Con nguồn thời này cháu  
Bố' cũng đạo hiền:

ngay cả cuộc đời của Con từ khi ở HK  
về cho tới giờ phút này, cháu cho  
đến lúc rời bỏ cõi đời này cháu  
cũng sợ vì vận sự tạo hóa Công lý từ  
Bố' đã đặt trước đời.

Nay Con viết thư này sang bố' nhờ bố' và  
ban đạo giúp đỡ, khi nào được  
sang một thế giới của tâm linh thì  
mới không nhớ đến bố' và ban đạo về  
vật chất:

Nay Con đau lưng đau dạ dày, dùng thuốc  
Con không có một ai nên xin bố' và ban  
đạo vai trò để uống thuốc  
Mong bố' và ban đạo giúp đỡ:

Con của bố'  
ban đạo của đạo hiền

(2) TB' nỡ - thật với Bố' rằng  
từ những ơn Con cũng không  
có nữa.



Montreal, ngày 25/7/96

B con,

Thầy đã nhận được thư con đề ngày 23/3/96, được biết con đã được bình an trở lại quê hương từ Hongkong, đang bị bệnh đau bao tử và thiếu thốn đủ mọi mặt.

Con ơi! Cuộc đời này có thịnh có suy, con đang vượt qua một cuộc sống của tình đời đen bạc, lại có duyên may được biết chút đỉnh đạo màu để tiến thân. Người tu có khó khổ thì mới có cơ hội thấy rõ sự sai lầm của chính mình hơn, để ăn năn sám hối, dứt khoát tình đời để tự hướng về phần hồn mà chấp nhận sự tiến hóa hiện hữu của tâm linh. Tâm thức tự cảm nhận được sự siêu diệu của Trời Phật ân độ; mỗi phần hồn đang quần quai giữa cuộc sống, mang thể xác tạm bợ, mới chịu quay lại chính mình để tìm lối thoát.

Con thanh tịnh, nhìn trời đất không bao giờ rời khỏi con, vẫn cung ứng cho con đầy đủ nguyên khí của cuộc sống. Con đã có một thể xác tinh vi, cấu trúc bởi trời đất, chẳng có một anh tài nào có thể chế ra con. Con là khả năng trong vũ trụ, vậy con nên bình tâm hành pháp để có cơ hội hiểu con nhiều hơn mà tiến thân. Tình thương của Trời Đất lúc nào cũng khẩn khít với con, chỉ chờ con tự thức thì mới thoát khỏi cuộc sống đau thương hiện tại. Vậy con nên nhìn trời đất mà sống theo cuộc sống an vui và thanh tịnh trong chu trình tiến hóa.

Thầy cũng vậy, đang sống trong cảnh xử lạ quê người, thành tâm nhìn lại cuộc sống hiện tại của trời đất, chỉ ôm ấp điện năng của vũ trụ quang mà chuyển mình vượt qua từ giai đoạn một. Thầy cũng đang sống trong sự thiếu thốn về vật chất, vì tuổi càng ngày càng lớn, không có việc làm, chỉ có biết tu mà thôi, biết được chính mình lại càng không sợ chết, dẫn thân hành đạo để tận độ quần sanh bằng từ quang của chính mình tự đạt. Nếu con dày công thực hành pháp môn, tương lai con cũng sẽ tự đạt như Thầy, dần dần sẽ hội tụ được tình thương và đạo đức, nuôi dưỡng tinh thần phục vụ và nhịn nhục. Mong con hướng tâm về Trời Phật mà hành pháp, may ra sẽ có lối thoát ở tương lai. Quê nghèo, tâm tận độ thì mới thật sự cứu rỗi phần hồn của chính mình. Thầy ráng hết sức mới gởi cho con được chút đỉnh để tạm sống qua ngày. Chúc con tự thức và an vui với Trời Đất mà sống.

5)   
Quí thương,

---

## Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui của Đức Thầy và Bạn đạo Vô Vi

---

Tiếp theo báo cáo ngày 3 tháng 3 2024 chúng tôi đã nhận từ quý` bạn đạo cho quỹ cứu khổ ban vui cho đến 28 tháng 4 2024 như sau:

| Người gửi                       | US\$  | CAD or currency |
|---------------------------------|-------|-----------------|
| Olivier Phan (France)           |       | 120 euro        |
| An danh (Ca)                    | 200   |                 |
| An Dánh(Mtl)                    |       | 650             |
| Hong Vo (Co)                    | 200   |                 |
| David M Truong (Ca)             | 300   |                 |
| Icebud Reed Nguyen (MI)         | 200   |                 |
| Hoa Nguyen (Tx)                 | 1,200 |                 |
| Vo Thi No (Ca)                  | 150   |                 |
| Nguyen Van Toi (Ca)             | 150   |                 |
| Dang Minh Chau (Ca)             | 150   |                 |
| Danh Chi (Ca)                   | 150   |                 |
| Danh Em(Ca)                     | 150   |                 |
| Kevin Quang Lam (Ca)            | 500   |                 |
| Tony Nguyen (Ca)                | 2,000 |                 |
| My Thuan Ngo (Ca)               | 500   |                 |
| Quyên Nguyen (Ca)               | 600   |                 |
| Van Do (Ca)                     | 200   |                 |
| Xi T Nguyen (Ga)                | 600   |                 |
| Tran Kim Hang (18/3/2024)       | 2,000 |                 |
| Phan Xuan Thai (Ca)             |       | 1000 AUD        |
| Duong Thi Quynh Giao (Ca)       |       | 1000 AUD        |
| An Danh (Ca)                    | 1,100 |                 |
| Quyên Nguyen (Ca)               | 2,000 |                 |
| Thinh H Lai (AB)                |       | 1,000           |
| An Danh 1(Mtl)                  |       | 650             |
| Icebud Reed Nguyen (MI)         | 200   |                 |
| Michel Phan (france)            |       | 300 euro        |
| Olivier Phan (France)           |       | 120 euro        |
| An Danh (Tx)                    | 400   |                 |
| Rene Phan (21/4/2024)           |       | 400 euro        |
| Nguyen Cuong Chuong (11/4/2024) |       | 400             |
| Vo Danh (Tx)                    | 2,000 |                 |
| Huynh Trung Ngon (GA)           | 200   |                 |
| Le Thi Kim Anh (Mtl)            |       | 900             |
| An Danh (Ca)                    | 1,100 |                 |
| Tran Hong Hoa (Ca)              | 260   |                 |
| Nguyen Huu An (Uc)              |       | 80000000 vnd    |

Trong 2 tháng qua chúng tôi đã xử dụng như sau:

-Giúp xây cất 11 căn nhà tình thương ở Vĩnh Long Bến Tre và Trà Vinh

-Vì hiện nay nhiều nơi ở Cao Nguyên thiếu nước khô hạn nên đã hỗ trợ 1 sơ ở Gia Lai mua 200 bình nước uống phát cho ai bị khát mà không tiền mua nước

Một bạn đạo vô vi Sydney (Úc) cũng phát tâm cho tiền làm 1 giếng nước ngọt cho dân làng có 100 gia đình sử dụng ở Kontum đang rất thiếu nước

- Hỗ trợ học phí cho các em nghèo,mồ cô, khuyết tật được học chữ hay học nghề và mua giáo cụ cho những trường khuyết tật như Thanh Tâm ở Đà Nẵng, Khuyết tật ở Hồng Lĩnh và Can Lộc ở Hà Tĩnh để sau này có hy vọng hòa nhập trong xã hội

- Hỗ trợ gạo và thực phẩm cùng phát thuốc miễn phí cho 9 làng phong ở Kontum được có ăn

Tháng vừa qua ở Gia Lai dân đói rất nhiều nên đã hỗ trợ 2000 kg gạo thay vì 1000kg như mọi tháng họ đi từ rất xa đến xin gạo và sữa cho con

- Giúp người già neo đơn ở Bình Định & Đồng Bằng Sông Cửu Long

-Hỗ trợ một số em mồ cô ở mái ấm Thiên Ân ở Pleiku và mái ấm Sao Mai ở Gia Lai

-Hỗ trợ tiền cho 4 cái hòm ở Kontum cho người dân tộc nghèo không tiền mua

- Hỗ trợ giáo dục qua các bữa ăn đủ dinh dưỡng cho 2 làng trẻ em dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng có điều kiện ăn học

-Hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho 35 em trong cô nhi viện Ưu Đàm Huế do 1 sư cô trách

- Hỗ trợ học phí cho con bạn đạo nghèo

- Giúp 1 gia đình 3 người anh ta bị khuyết tật ở chân cha già và 1 anh bị bại liệt tiền mượn nhà trọ đi bán vé số kiếm tiền nuôi gia đình ở Nha Trang

-Hỗ trợ phòng khám bệnh cho người nghèo ở Đà Nẵng 1 máy siêu âm và thuốc cần thiết do các sơ dòng Phao Lô phụ trách  
Hàng ngày có từ 50-100 bệnh nhân

-Hỗ trợ 25 xe lăn cho người tàn tật nghèo không tiền mua (24 chiếc ở Cao Nguyên và 1 chiếc ở Quảng Nam)

Những người đau khổ đã nhận được sự giúp đỡ **cúi đầu cảm ơn Đức Thầy và quý bạn đạo đã liên tục hỗ trợ cho công việc này từ nhiều năm nay**

1 **số hình ảnh quý bạn đạo có thể xem qua link sau đây:**

<https://youtu.be/VLdRsJYxCRY?si=dVrIM-IU1DRRueIK>

<https://youtu.be/rnBTFnHJQaw?si=fVSn7tx3Wn9atPxu>  
<https://youtu.be/ZagDLKBeYfw?si=HuY6iuKE2XLB-XTQ>  
[https://youtu.be/PdXoBYGN1ME?si=Ozn29F-22-C8Y1\\_X](https://youtu.be/PdXoBYGN1ME?si=Ozn29F-22-C8Y1_X)

<https://youtu.be/siRLIMeazXk?si=nTMA3GQp26xVFGim>  
[https://youtu.be/xVxuxEOZ\\_Sc?si=\\_k54CS4Boyh8sZOA](https://youtu.be/xVxuxEOZ_Sc?si=_k54CS4Boyh8sZOA)  
<https://youtu.be/5XrxkNHlwtk?si=d04wqxYh6ZLCuBl2>

<https://youtu.be/12U8mCrLHWE?si=pWD16jZSUW-MbADy>

và kênh dtl Kết nối ước mơ để xem làm nhà tình thương

**Check xin đề**

**VoVi Association of Canada**

và xin gửi về:

**2590 Allard St**

**Montreal Qc H4E 2L4 Canada**

Mọi sự sơ sót hay thắc mắc về quỹ này xin liên lạc người trách nhiệm ký tên dưới đây

Xin thành thật cảm ơn quý bạn đạo

Phan Cao Thăng  
Email:aphancao@videotron.ca

---

## Thông báo video & Audio Tuần Lễ 17, 28-04-2024

---

1. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị băng chung thiên tuần này:

Chơn Kinh 7 và 8

<https://youtu.be/kUpebEmbpFY>

Để có thể nghe trọn vẹn Lời Đức Thầy giảng mà không bị quảng cáo nhảy vô thì Quý Vị nhấn Pause rồi nhấn vô đường link màu xanh sau chữ voviaudio.

2. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này:

MỤC BÉ TÁM bàn bạc cùng các bạn khắp Năm Châu - Cuốn 12 Câu 441 tới 468- Tháng 10 năm 1991 Chúng tôi có để Timestamp để Quý Vị có thể tìm lại những câu nhập tâm mà muốn coi lại nhiều lần. Xin nhấn vô chữ ...more sẽ ra.

<https://youtu.be/RzoLpuMt1tw?si=2OZHkadfO6g82Uql>

Tuần Báo Phát Triển Điện Năng số 1503 ngày 28-04-2024

<https://youtu.be/cruQtbnSfGo?si=1Le3GY5CrILUxwJO>

Cùng Đọc Thơ Đức Thầy cuốn 4.

<https://youtu.be/aR2loniwQo0?si=LieNfXRgyYTDH2Dp>

Short - Chơn Ngôn Đức Thầy – tại Đại Hội Tâm Thức Dồi Dào 2023

<https://youtube.com/playlist?list=PL-4zCken8HnwX1ckCVXCs6AIKWDVL8rX5&si=ZskYfUSnzzpVGf9y>

3. Xin mời Quý Vị nghe lại nhạc

Hãy Thành Tâm- Cuốn video đã được 4.6 ngàn lần xem.

[https://youtu.be/FXhiADt0agk?si=JcSex\\_meo3U-bs65](https://youtu.be/FXhiADt0agk?si=JcSex_meo3U-bs65)

Ban video kính mời

---